



ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ฉบับที่ ๒

โดยที่เป็นการสมควรให้แก้ไขหลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความแห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๑ แห่งประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๔.๑ ผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

๔.๑.๑ กรณีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แบ่งเป็นตามการจัดกลุ่มวารสารเป็นควอไทล์ (Q๑, Q๒, Q๓ และ Q๔) ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mago Journal Rank: www.scimagojr.com/journalrank.php) ณ วันยื่นใบสมัคร ดังนี้

วารสารที่อยู่ใน Q๑ ได้รับอัตราการสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อบทความ

วารสารที่อยู่ใน Q๒ ได้รับอัตราการสนับสนุน ๘๐,๐๐๐ บาทต่อบทความ

วารสารที่อยู่ใน Q๓ ได้รับอัตราการสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อบทความ

วารสารที่อยู่ใน Q๔ ได้รับอัตราการสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อบทความ

หมายเหตุ: ในกรณีที่วารสารไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล SJR ข้างต้น ให้ใช้ค่า journal impact factor ณ วันยื่นใบสมัคร จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports® ที่จัดทำโดย Thomson Reuters เทียบเคียงกับค่า Journal impact factor ของวารสารที่มีระดับใกล้เคียงกันในฐานข้อมูล SJR

๔.๑.๒ กรณีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แบ่งเป็นตามการจัดกลุ่มวารสารเป็นชั้น (กลุ่ม ๑ ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) ณ วันยื่นใบสมัคร โดยวารสารที่อยู่ใน กลุ่ม ๑ ได้รับอัตราการสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อบทความ

ทั้งนี้ บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิชาการเรื่องหนึ่งสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว และต้องเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว มีการระบุเลขที่ฉบับ เลขหน้า และปีที่พิมพ์ในวารสารวิชาการแล้ว และเสนอขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน ๑ ปี หลังได้รับการตีพิมพ์ โดยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หรือต้องไม่เป็นบทความตีพิมพ์ร่วมกับนิติต”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา